



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นไปแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๑	นางศิริวรรณ อาชวินกุล	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๔๘)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๔๘)	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

(นายพิษญา นากวีชนะ)
รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางศิริวรรณ อาชวินกุล

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๔๘)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณสมบัติการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต</p> <p>- อายุราชการ ๖ ปี ๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ มี.ค. ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๑๗ พ.ค. ๒๕๕๕)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งระดับ ๕ หรือเทียบเท่าเป็นเวลา ๒ ปี ๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ มี.ค. ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๑๗ พ.ค. ๒๕๕๕)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการหรือเทียบเท่าเป็นเวลา ๖ ปี ๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ มี.ค. ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๑๗ พ.ค. ๒๕๕๕)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๔๘๑๑๑๘๙๔๐๔</p>
<p>๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p>	<p>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๘๐</p>
<p>๓. อื่นๆ (ระบุ).....</p>	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางศิริวรรณ อาชวินกุล

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๔๘)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๕ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

สังกัดกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักงานแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน
ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

ให้การพยาบาลผู้ป่วยเด็กชาย อายุ ๗ เดือนน้ำหนัก ๘.๔ กิโลกรัม HN ๒๑๗๔๗/๕๓ AN ๒๘๓๙/๕๔ มาโรงพยาบาลที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอกกุมารเวชกรรมด้วยอาการ ๓ วันก่อนมาไข้ ถ่ายเป็นน้ำ ๑๐ ครั้งต่อวัน อาเจียน ๕ ครั้งต่อวัน รับประทานอาหารได้น้อย มารดาจึงพามาโรงพยาบาล แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันและมีภาวะขาดน้ำเล็กน้อยถึงปานกลางจึงรับไว้เป็นผู้ป่วยในที่หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรมวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๒.๓๙ น. ประเมินอาการแรกรับผู้ป่วยดูซึม อ่อนเพลีย ปากแห้งแดง ก้นแดงเล็กน้อย วัดสัญญาณชีพ อุณหภูมิร่างกาย ๓๘.๒ องศาเซลเซียส ชีพจร ๑๓๐ ครั้งต่อ นาที อัตราการหายใจ ๓๐ ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต ๘๙/๖๓ มิลลิเมตรปรอท น้ำหนักลดลงจาก ๙ กิโลกรัมเป็น ๘.๔ กิโลกรัม ให้การพยาบาลโดยเช็ดตัวลดไข้ ให้ยาลดไข้ ดูแลให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำตามแผนการรักษา ดูแลให้ยาแก้อาเจียนแนะนำให้รับประทานนม Enfalac lactose free จนอาการถ่ายอุจจาระเป็นปกติ แพทย์อนุญาตให้ผู้ป่วยย้ายเข้าห้องพิเศษได้ รับประทานนมจากผู้ป่วยกุมารเวชกรรม เวลา ๑๙.๐๐น. ผู้ป่วยดูซึม อ่อนเพลีย มีไข้ อุณหภูมิ ๓๘ องศาเซลเซียส ปากแห้งแดง ให้ยาลดไข้ เช็ดตัวลดไข้ วัดไข้ซ้ำ อุณหภูมิ ๓๖.๕ องศาเซลเซียส แนะนำมารดากระตุ้นให้ผู้ป่วยดื่มนม และน้ำมากๆเพื่อระบายความร้อนออกจากร่างกาย ให้สวมใส่เสื้อผ้าบาง และจัดสภาพแวดล้อมให้อากาศถ่ายเทสะดวก วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๔ ผู้ป่วยยังรับประทานอาหารได้น้อย เริ่มเล่นได้ ไม่ซึม อุณหภูมิ ๓๗.๕ องศาเซลเซียส ถ่ายอุจจาระเป็นน้ำสีเขียวคล้ำ ๗ - ๘ ครั้งต่อวัน อาเจียน ๒ - ๓ ครั้งต่อวัน ผู้ป่วยมีภาวะติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร ให้การพยาบาลโดยให้ยาปฏิชีวนะ ceftriaxone ๔๕๐ มิลลิกรัมทางหลอดเลือดดำตามแผนการรักษา แยกของใช้ของผู้ป่วยระวังสิ่งขับถ่ายเพื่อป้องกันการ

แพร์กระจายเชื้อ ล้างมือก่อนและหลังให้การพยาบาล แนะนำบิดามารดาและญาติล้างมือทุกครั้ง ก่อนและหลังสัมผัสผู้ป่วย ดูแลส่งตรวจเพาะเชื้ออุจจาระทางห้องปฏิบัติการ การประเมินผล ผู้ป่วยไม่มีไข้ อุณหภูมิ ๓๖.๕ องศาเซลเซียส ผลการตรวจอุจจาระปกติ แพทย์ให้สารน้ำทาง หลอดเลือดดำต่อวันที่ ๕-๖ มีนาคม ๒๕๕๔ ผู้ป่วยถ่ายอุจจาระลดลง ๕ - ๖ ครั้งต่อวันเป็นน้ำปนเนื้อ สีเหลือง มีอาเจียนเฉพาะหลังรับประทานยา ไม่มีไข้ ผิวหนังมีการระคายเคืองจากถ่ายอุจจาระบ่อย ทำให้กันแดงให้การพยาบาลโดยเปลี่ยนผ้าอ้อมทุกครั้งที่ขับถ่าย ทำความสะอาดซัฟให้แห้งแล้วทา Nappy Hippo เคลือบบริเวณที่ถ่ายเพื่อลดการสัมผัสของอุจจาระกับผิวหนัง ผู้ป่วยสบายตัวมากขึ้น ไม่ร้องกวน วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๔ ผู้ป่วยถ่ายอุจจาระปกติ ๑ ครั้ง ไม่มีอาเจียนไม่มีไข้ รับประทานอาหารได้ปกติเหมือน อยู่บ้าน ผลเพาะเชื้ออุจจาระปกติ แพทย์จึงหยุดให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ อนุญาตให้กลับบ้านได้ ไม่มีนัด ติดตามอาการ ให้การพยาบาลโดยอธิบายการรับประทานยาเมื่อกลับบ้าน ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตัว เพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำ มารดาและญาติรับฟังอย่างเข้าใจ สีหน้าคลายกังวล สามารถกลับไปดูแลผู้ป่วยได้ อย่างถูกต้อง รวมระยะเวลาอยู่ในโรงพยาบาล ๕ วัน

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ แผนการสอน การเช็ดตัวลดไข้ในเด็ก

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

๑. เพื่อให้บิดา มารดา มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการเช็ดตัวที่ถูกต้อง

๒. เพื่อให้บิดา มารดา ญาติ สามารถเช็ดตัวลดไข้ผู้ป่วยเด็กได้อย่างถูกต้อง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. บิดา มารดาสามารถเช็ดตัวลดไข้ถูกต้อง

๒. ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการมีไข้สูง

๓. ใช้เป็นแนวทางการดูแลและให้ข้อมูลกับญาติผู้ป่วยเด็กที่มีไข้